



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ตามที่ คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้รายงานผลการสอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทราบแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ ที่	เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	ผลคะแนนที่สอบได้			หมายเหตุ
			ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑๐๐ คะแนน)	
๑	๐๐๑	นายพงษ์อนันต์ แดงพิบูลย์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน	๗๘	๖๔	๙๓.๙๘	สอบผ่าน  * เกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

อนึ่ง การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในครั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววารุณี พงษ์ประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง